

# สรรพสามิตเร่งภาษีสถานบริการ หวังเชื่อมโยงข้อมูลจัดเก็บ 'เพิ่ม'

ผู้จัดการรายวัน - รนช. คลังขึ้นกรมภาษีศรัทธาทำงานเป็นทีม ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดเก็บได้มากขึ้น  
ในส่วนของบริษัทกรมสรรพสามิตเตรียมกำหนดภาษีสถานบริการตามความเป็นจริง และปี 45 จะมีการ  
จัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศใหม่ ขณะที่ยังได้เดือนค.ค.ที่ผ่านมาสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต และมอบหมายนโยบายว่า ภาษีสรรพสามิตน่าจะเป็นตัวที่รัฐบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมเพิ่มหน่วย เพราะเป็นการจัดเก็บภาษีหน้าโรงงานทำให้หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเห็นว่ายังมีภาษีบางประเภทที่สามารถขยายฐานการจัดเก็บได้อีก

นอกจากนั้นเห็นว่ากรมจัดเก็บภาษีควรมีความร่วมมือและเชื่อมโยงทางต้นข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร โดยในเร็วๆ นี้จะมีการเรียกประชุมอธิบดีกรมจัดเก็บภาษี เพื่อทำความเข้าใจกัน  
ต้องการให้กรมภาษีทำงานกันเป็นทีมการที่รัฐมนตรีคนเดียวดูแลกรมภาษีทั้ง 3 กรมทำให้

ประสานงานกันได้ง่ายขึ้นจากที่ผ่านมาเป็นการทำงานกันทำงานทำให้เสียโอกาสในการเก็บรายได้ที่สูงขึ้น รวมทั้งยังให้เงินเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางภาษี เพราะถือเป็นนโยบายหลักในของรัฐบาล  
นายวีระชัย ตันติกุล อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงแนวทางการจัดเก็บภาษีของกรมฯ ในปีงบประมาณ 2545 จะเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ

เป็นหลัก ส่วนการพิจารณาประเภทใหม่ๆ นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม  
ส่วนภาษีจากสถานบริการนั้นจะมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำในการเสียภาษีแต่ละเดือนเพื่อไม่ให้ภาษีต่ำกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับภาษีที่เก็บจากสถานบริการคือ สนามกอล์ฟ สนามม้า โดยจะมีการจัดทำข้อมูลและกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่เป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้เป็นตัวกำหนดในการนำมาคำนวณภาษีในอัตราเดิมซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ภาษีไม่ลดน้อยลงจากที่เคยจัดเก็บ หากมาตรการดังกล่าวได้ผลจะขยายไปสู่การกำหนดรายได้ขั้นต่ำของการผลิตสินค้าแต่ละประเภทที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย  
ส่วนสถานบริการประเภทอื่นเช่น อาบอบนวด นั้นยังไม่ดำเนินการในช่วงนี้เพราะสถานการณ์ไม่อำนวย แต่ในอนาคตหากเศรษฐกิจดีขึ้น

ก็ดีขึ้น ก็อาจนำมาใช้ เพราะหากดำเนินการในช่วงนี้จะไม่คุ้มต้นทุนและผู้ประกอบการมีรายได้ย้ายอยู่แล้ว  
อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตมีแนวทางใหม่กับปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2545 โดยแนวทางดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศทุกรายต้องมียี่ห้อติดแอร์ เครื่องหมายการเสียภาษีจากกรมฯ เพื่อใช้ติดเครื่องปรับอากาศที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องปรับอากาศดังกล่าวได้ชำระภาษีถูกต้องและทางกรมสรรพสามิตจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจจับผู้ผลิตที่ฝ่าฝืน โดยมีโทษปรับ 15 เท่าของราคาเครื่อง รวมทั้ง ผู้ซื้อสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีก็จะโดนปรับด้วยในอัตรา 10 เท่าของราคาเครื่อง  
นายวีระชัยกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จัดเก็บได้ 17,255 ล้านบาท

สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 33.28% และสูงกว่าประมาณการ 3,000 ล้านบาท โดยเก็บได้สูงขึ้นในทุกประเภทของภาษีหลัก เช่น เหล้า เบียร์ ยาสูบ น้ำมัน รถยนต์ โดยเฉพาะน้ำมันแก๊สประมาณ 400 ล้านบาท ที่หลุดมาจากเดือนก่อน และจากภาษียาสูบที่มีการกักตุนกันเพราะเห็นว่าจะขึ้นภาษีอีก 2% เพื่อนำเงินเข้ากองทุนสุขภาพ  
นอกจากนั้น ขณะนี้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่เริ่มมีการผลิตสุรามากขึ้น หลังจากที่มีการจำหน่ายเฉพาะสุราในสต็อกเดิมเท่านั้น ซึ่งมองว่าจะมีแนวโน้มจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีกไม่เฉพาะเพียงเดือนเดียวเท่านั้น  
"เชื่อว่ากรมฯ จะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่ากระทรวงการคลังจะขอให้เก็บรายได้เพิ่มจาก 182,000 เป็น 186,405 โดยเพิ่มขึ้น 4,405 ล้านบาท หรือ 2.36%" อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าว ■



**เช็กความพร้อม** - ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากขวา) เยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบความพร้อมของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต ในการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป โดยมี ดร. โทวีระ ชัยพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการไอเน็ตร่วมให้การต้อนรับ